

สพ.มุกดาหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 9

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ค. 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 9 โดย โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระรัตนราชสุตา สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ และบริษัทนานมีบุค จำกัด ได้ดำเนินการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ



ในการนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกลให้กับครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy)

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจ และการสืบเสาะ (Inquiry)

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงการตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) ได้แก่ นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ และนางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษาพิเศษ สพ.มุกดาหาร วิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (LT) ได้แก่ นางวนิดา คงกันกง และนางสาวชาวดี เพียรไพลย์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 115 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ครูผู้สอนปฐมวัยที่ทดแทน ให้กับโรงเรียนที่ครูเกษียณอายุราชการ รวมเป็นผู้รับการอบรม 130 คน มีระยะเวลาในการจัด อบรม จำนวน 2 วัน ซึ่งบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความร่วมมือและเรียนรู้ไปพร้อมกับวิทยากรจากส่วนกลางเป็นอย่างดี